



สบน. จ่อขายพันธบัตรฯ “รุ่นออมเพิ่มสุข” 2.1 หมื่นล้าน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นออมเพิ่มสุข” รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565

โดยการจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุและดอกเบี้ยเดียวกันกับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งในครั้งนั้นมีปัญหาทางด้านระบบงาน ในการจำหน่ายรอบพิเศษนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสิทธิ์ให้กับประชาชนทุกราย ได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมทรัพย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และให้โอกาสกับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรให้กับประชาชนแบบทยอยจัดสรรเป็นรอบ (Small Lot First) ซึ่งไม่ขึ้นกับลำดับที่ในการจองซื้อ จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ดังนี้

1. จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 20,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทีวีคูณรอบละ 1,000 บาท จองซื้อได้สูงสุดรายละ 2 ล้านบาท/รวมทุกธนาคาร จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565

2. จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยสามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อ และจัดสรรด้วยวิธี First-come First-served จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อได้ที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในการนี้ผู้สนใจจองซื้อสามารถศึกษาเงื่อนไขการจำหน่ายเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ท้ายประกาศนี้

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัทลงประกาศ
- ดาวนโหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



“เงินติดล้อ”

โชว์รายได้และกำไรสุทธิ Q2/65 นิวไฮต่อเนื่อง

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระดับที่น่าพอใจ และทำสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ทั้งรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและรายได้ดอกเบี้ยรับ รวมถึงรายได้จากค่าธรรมเนียมรายหน้าประกันภัยที่เพิ่มขึ้น หลังจากผู้ประกอบการคลายความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย และการเดินทางเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว จึงมีความต้องการเงินทุนเพื่อเปิดกิจการหรือเสริมสภาพคล่องรับโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลที่กลับมาเป็นปกติหลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อประกันภัยรถที่เพิ่มขึ้น

สำหรับไตรมาส 2/2565 บริษัท มีกำไรสุทธิ 981 ล้านบาท เติบโต 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนหน้า และมีรายได้รวม 3,616 ล้านบาท เติบโต 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ภาพรวมครึ่งปีแรกของปีนี้ มีกำไรสุทธิ 1,921 ล้านบาท เติบโต 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ปรับลดลง เนื่องจากรายได้เติบโตสูงกว่าค่าใช้จ่าย และมีต้นทุนทางการเงินลดลง จากการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A ซึ่งแข็งแกร่งกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขณะที่ความคืบหน้าการออก “บัตรติดล้อ” ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 ได้ออกบัตรแล้วทั้งสิ้นเกือบ 400,000 ใบ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของจำนวนพอร์ตสินเชื่อที่ทำสัญญากับลูกค้า เพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาส

1/2565 อยู่ที่กว่า 330,000 ใบ เป็นผลจากความสำเร็จของแคมเปญบัตรติดล้อในเดือนมีนาคม - พฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนของการขยายสาขาทำได้รวดเร็วกว่าเป้าหมาย โดยช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้เปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 198 สาขา จากเป้าหมายทั้งปี 300 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 มีสาขาที่ให้บริการรวม 1,484 สาขา สำหรับอัตราเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับทิศทางของภาพรวมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม อัตราเอ็นพีแอลของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำและอยู่ในระดับเดียวกับที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้

แนวโน้มความต้องการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและการทำประกันภัยในครึ่งปีหลังของปีนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้ายที่เป็นไฮซีซั่นของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายขยายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเติบโต 20 - 25% และเบี้ยประกันวินาศภัยเติบโต 30 - 35% กลยุทธ์หลักจะมุ่งขยายสาขาเชิงรุกตามแผนงาน ขยายการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและเข้าถึงการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น รวมถึงทดสอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อและประกันภัยใหม่ๆ

ส่วนความกังวลต่ออัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพเพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ออกหุ้นกู้ล็อตใหญ่วงเงินรวม 8,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังไม่ได้ปรับขึ้นมากนัก จึงมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ ในขณะที่วงเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ทั้งหมดในปัจจุบัน เป็นการกู้ยืมแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงไม่ถูกผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวงเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ และต่างประเทศที่เพียงพอ เพื่อนำมาใช้ขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและความพร้อมด้านเงินทุน

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





18 Srichaensai Bldg., 2nd Floor, Tinsane Road, Talad Khwan, Mueang, Nonthaburi
18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลคลองจั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. (662) 968 9311-3 Fax. (662) 968 9314

บริษัท ซี-โพสต์ จำกัด
C-POST CO.,LTD.

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซี - โพสต์ จำกัด

ด้วยบริษัท ซี - โพสต์ จำกัด ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลคลองจั่น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ทราบ

วาระที่ 2 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ก่อนที่บริษัท และนายสืบศักดิ์ แซ่หลิม จะทราบว่า นายวีระ อมรศิลป์ชัย (จำเลยในคดีที่อุทธรณ์คดีที่ ซี - โพสต์ จำกัด ฟ้องศาล) เบิกความต่อศาลนอกฟ้อง นอกประเด็น โดยคิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่สุด ตามวาระที่ 8 บริษัทฯ และนายสืบศักดิ์ฯ ได้ทำหนังสือ ขอให้ธนาคารธนาคารอินอันเป็นหนังสือว่า จะถอนทรัพย์ประกัน ให้นายสืบศักดิ์ฯ พันที (โดยอัตโนมัติ) ที่นายสืบศักดิ์ฯ โอนหุ้นให้นายวีระฯ โดยมีการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนตอรับ และส่งทาง Email ปรากฏว่าไม่มีธนาคารใด คอบหนังสือฉบับนั้นแต่ธนาคารเดียว ว่าจะถอนทรัพย์ประกันให้นายสืบศักดิ์ฯ โดยอัตโนมัติทันทีที่นายสืบศักดิ์ฯ โอนหุ้นให้นายวีระฯ เพราะเหตุนี้ นายสืบศักดิ์ฯ จึงไม่โอนหุ้นให้นายวีระฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายสืบศักดิ์ฯ และนายวีระฯ ได้ไปพบผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำนวน 3 ท่าน ณ สำนักงานกรุงเทพรวม 9 ซึ่งในการเจรจาเรื่อง การถอนทรัพย์ประกันให้นายสืบศักดิ์ฯ ทางธนาคารกรุงเทพ ได้ขอให้นายวีระฯ หากทรัพย์ประกันให้ธนาคารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบุคคลหรือทรัพย์สินก็ได้ หรือ 2. ขอให้นายวีระฯ ลดการใช้วงเงินของธนาคารหรือลดหนี้ที่มีกับธนาคารลง แต่ทั้ง 2 กรณี นายวีระฯ ไม่ได้ทำตามที่ธนาคารขอ อีกทั้งยังมีท่าทีข่มขู่ นายวีระฯ ว่าจะให้ ดร.สมรงค์ ถูกฆาตกรรม (หุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งซึ่งบริหารงานร่วมกับนายวีระฯ มาตลอดนานกว่า 12 ปี ตลอดชีวิตการเป็น MD.ของนายวีระฯ) มาร่วมบริหารงานกับนายวีระฯ หรือไม่ นายวีระฯ ตอบว่าจะบริหารงานแต่เพียงผู้เดียว โดยให้เหตุผลว่า อิงที่ ดร.สมรงค์ฯ ท่านนั้น คนเองกำลังหมดอายุแล้ว

หมายเหตุ การเบิกความต่อศาลนอกฟ้องนอกประเด็น โดยคิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่สุด ของนายวีระฯ (จำเลยในคดีที่อุทธรณ์คดีที่ ซี - โพสต์ จำกัด ฟ้องศาล) ตามวาระที่ 8 ทำให้มีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นระหว่าง นายสืบศักดิ์ฯ กับ นายวีระฯ ไปศาล (แต่มีข้อสัญญาประนีประนอมยอมความ เพราะมีข้อสัญญาระหว่าง โจทก์กับจำเลย ในคดีที่บริษัท ซี - โพสต์ จำกัด ฟ้องนายวีระฯ ต่อศาล) โดยมีทนายความทั้ง

ฉบับที่ 2901 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 1

2

ฝ่ายโจทก์ และทนายความฝ่ายจำเลยคือเป็นพยาน แต่บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็น โฉมะ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

1. เป็นบันทึกข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ เป็นการตั้งห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย เป็นการพันวิสัย และเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
2. เป็นบันทึก ข้อตกลงที่กำหนดให้บุคคลภายนอกผู้ถือหุ้นร่วมผูกพันความบันทึกข้อตกลงด้วย ทั้งมิได้เป็นผู้สัญญา ข้อกำหนดดังกล่าว จึงเป็นการพันวิสัย และมิอาจบังคับกันได้ เป็นต้น

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องที่นายสืบศักดิ์ฯ แซ่หลิม ผู้ถือหุ้นจำนวน 51.665 % เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

3.1 ลงมติแต่งตั้ง นายวีระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการ และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจของนายกรรมการแทน บริษัท ซี-โพสต์ จำกัด ได้ฟ้องผู้ถือหุ้น โดยกรรมการเดิมคงแสดงเจตนาออกจากกรรมการเมื่อนายวีระ อมรศิลป์ชัย คงเป็นกรรมการ รวมทั้งนายสืบศักดิ์ฯ คงลงที่จะออกหุ้น(โอนหุ้น)ทั้งหมด ที่นายสืบศักดิ์ฯ ถืออยู่ 4 บริษัท คือ บริษัท ซี-โพสต์ จำกัด, บริษัท ซี-โพสต์ 2008 จำกัด, บริษัท ซี-โพสต์ เทคคิง จำกัด และบริษัท ซี-โพสต์ อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัทละ 51.665 % ให้แก่นายวีระฯ โดยนายวีระฯ ไม่ต้องจ่ายค่าหุ้นแต่อย่างใด (ยกหุ้นให้ฟรี)

3.2 ลงมติให้ บริษัททำหน้าที่ซื้อของนายวีระฯ ออกจากการเป็นผู้ค้าประจำหนึ่งของ บริษัท กับ ธนาคารทุกธนาคาร รวมทั้งสถาบันการเงินอื่น ๆ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ นายสืบศักดิ์ฯ จะให้นายวีระฯ เป็นผู้เลือกได้คนหรือตัวที่ต้องการเป็นกรรมการฯ และได้หุ้นจากนายสืบศักดิ์ฯ โดยไม่ต้องชำระค่าหุ้น (ได้หุ้นและได้อำนาจในบริษัทไปทั้งหมดฟรี) ตามข้อ 3.1 หรือต้องการชดเชยหุ้นกับนายวีระฯ ตามข้อ 3.2 โดยมีเงื่อนไขว่า นายวีระฯ ต้องยินยอมให้บริษัทฯ และนายสืบศักดิ์ฯ รวมทั้งทนายความของบริษัทฯ ตรวจสอบความสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ของ นายวีระฯ ต่อจากที่ได้ตรวจสอบไว้เดิมให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 โดยการตรวจสอบด้านการเงินในบัญชีของนายวีระฯ จนถึงปัจจุบัน ขุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ (ไม่น้อยกว่า 30 บัญชี) เช่นรายการเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายวีระฯ บัญชีเลขที่ 471-1-08610-8 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จำนวนเงิน 1,013,244.86 บาท และรายการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายวีระ อมรศิลป์ชัย บัญชีเลขที่ 218-2-25427-7 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จำนวน 1,010,000 บาท เป็นต้น ว่ารับโอนมาจากผู้ใด ซึ่ง นายวีระฯ ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้รับโอนมาจากผู้ขายสินค้า (Supplier) ของบริษัท ที่นายวีระฯ เป็นผู้สั่งซื้อให้บริษัท เช่น บริษัท สติโลโปรดักส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทเสียหายไปกว่า 10 ล้านบาท ค่าค่าพิพาท) บริษัทสยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด และบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายวีระฯ ยืนยันมาตลอดว่าเป็นเจ้าของบริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด เป็นต้น

ฉบับที่ 2901 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 2

3

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งนายวีระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจกรรมการ และคำต่อแทนในกรณีที่นายวีระ อมรศิลป์ชัย ไม่ตกลงเป็นกรรมการตามวาระที่ 3 ข้อ 3.1

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องที่นายสืบศักดิ์ฯ ผู้ถือหุ้นจำนวน 51.665%เสนอแต่งตั้งนายสมรงค์ ถูกฆาตกรรม เป็นกรรมการบริษัทฯ (เป็นครั้งทั้ง) และจะต้องเซ็นคำประกันหนี้ทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อเป็นกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และกำหนดอำนาจกรรมการและคำต่อแทน

วาระที่ 7 นายสืบศักดิ์ แซ่หลิม ผู้ถือหุ้นจำนวน 51.665% ขอให้นายวีระ อมรศิลป์ชัย ขึ้นลงเป็นครั้งที่ 4 ว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งๆที่ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง(ทั้งการประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ) หลังจากนาย วีระฯ ออกจากกรรมการ นายสืบศักดิ์ฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ เสนอแต่งตั้งนายวีระฯ เป็นกรรมการบริษัทฯโดยตลอดทุกครั้ง แต่ นายวีระฯ ปฏิเสธไม่ยอมเป็นกรรมการทุกครั้ง

วาระที่ 8 นายสืบศักดิ์ แซ่หลิม ผู้ถือหุ้นจำนวน 51.665% ขอให้นายวีระ อมรศิลป์ชัย แสดงความรับผิดชอบในการที่ นายวีระฯ (จำเลยในคดีที่อุทธรณ์คดีที่ ซี - โพสต์ จำกัด ฟ้องศาล) เบิกความต่อศาลนอกฟ้อง นอกประเด็นโดยคิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่สุดซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ และนำข้อเท็จจริงที่คิดกฎหมายทั้งหลายของนายวีระฯ เองไปเบิกความต่อศาลในคดีที่บริษัทฯ ฟ้องว่านายวีระฯ ขาย (รับเหมา) พื้น Post-Tension และ แผ่น Precast (ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป) ชาติทุน-๓๑-๑ค่าเสียหาย ๗ วันฟ้องคดี เมื่อเดือนตุลาคมปี 2563 เป็นเงิน 194,054,472.20 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทถ้วนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสองจก) ซึ่งการเบิกความดังกล่าวของนายวีระฯ (จำเลยในคดีที่อุทธรณ์คดีที่ ซี - โพสต์ จำกัด ฟ้องศาล) ทำให้บริษัทฯ และบุคคลจำนวนมากซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันคดีใดๆทั้งสิ้น ได้ได้รับความเสียหายอย่างมากรับ ประเมินค่ามิได้ ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งผู้บริหารธนาคาร RM และเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารต่างๆ ก็ได้ได้รับความเสียหาย และเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รวมทั้งธนาคารต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ก็ได้ได้รับความเสียหายอย่างมากรับเช่นกัน และขณะนี้ธนาคารที่ได้รับความเสียหายไม่ยอม

ทั้งนี้ การขาย (รับเหมา) พื้น Post - Tension และ แผ่น Precast (ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป) ชาติทุน-๓๑-๑ จำนวนมาก รวมทั้งการเบิกความต่อศาล นอกฟ้องนอกประเด็น โดยคิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่สุด ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ ของนายวีระฯ ดังกล่าวข้างต้น มีใจการกระทำของบริษัทฯ และนายสืบศักดิ์ฯ มิเคยได้รับรู้ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วย ดังนั้น นายวีระฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เพราะบริษัทฯ และนายสืบศักดิ์ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหากมีผู้ใดร่วมมือกับนายวีระฯ ในการเบิกความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อศาล ฯลฯ ผู้ใดนั้น หรือเจตนาเหล่านั้น ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับนายวีระฯ ด้วย

ฉบับที่ 2901 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 3

4

อนึ่งการกระทำผิดกฎหมายของนายวีระฯ (จำเลยในคดีที่อุทธรณ์คดีที่ ซี - โพสต์ จำกัด ฟ้องศาล) ซัดเจนมาก เพราะนายวีระฯ เป็นผู้เบิกความโดยคิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อศาลด้วยตนเอง โดยต้องการให้บุคคลจำนวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกันคดี ถูกจาก ก็ขอให้นายวีระฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายวีระฯ (หากมี) รับผิดชอบไว้ได้ก่อน เมื่อเกิดเป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
นายสืบศักดิ์ แซ่หลิม
(นายสืบศักดิ์ แซ่หลิม)
ประธานกรรมการ

ฉบับที่ 2901 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 4

กรุ ออกหุ้นกู้ 5 ชุดรวม ชุดดอกเบี้ย 3.00-4.90% ต่อปี

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า กลุ่มทรูมุ่งสู่การเป็นเทคโนโลยีคอมปะนีเต็มรูปแบบ ดึงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลที่แข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่โลกเทคโนโลยียุคใหม่ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TRUE จำนวน 5 ชุด โดยหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ปี 3 เดือนถึง 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 4.00-4.90% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี เสนอขายให้แก่พนักงานลงทุนรายใหญ่และสถาบัน (PP-II&HNW) โดยบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” (มุมมองเป็น “บวก”)

คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 10-11 และวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กลีกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาติ พร้อมเพิ่มช่องทางจองซื้อที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“กลุ่มทรูเดินหน้าสู่เทคโนโลยีคอมปะนี ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง ผลิตระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร พร้อมรองรับการเติบโตในการใช้งานของทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมเติบโตและเปลี่ยนผ่านสู่โลกเทคโนโลยียุคใหม่ไปด้วยกันกับหุ้นกู้ TRUE ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท”

ทั้งนี้ หุ้นกู้ TRUE จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน


ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครึ่งละ 100,000 บาท เตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี

และเสนอขายให้แก่พนักงานลงทุนรายใหญ่ และ/หรือสถาบัน (PP-II&HNW) จำนวน 2 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ TRUE ในครั้งนี้ ยังเพิ่มช่องทางการจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไปสามารถทำรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ที่ App Store และ Play Store หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือโทร. 1240

โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาอังกฤ - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



สยามพิวรรธร ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชวนิรันดร์

บริษัท สยามพิวรรธร จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีกชั้นนำ เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลา กว่า 63 ปีของสยามพิวรรธร ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีกชั้นนำระดับโลก กับการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond) ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ระหว่างวันที่ 4-5 และ 8-9 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ การลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ทวีคูณ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.50% ต่อปี และบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิตเรตติ้งระดับ Investment Grade ดอกเบี้ยถึงผลการดำเนินงานที่มั่นคงของบริษัท พร้อมทั้งฐานะทางการเงินอันแข็งแกร่ง และความสามารถของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน หากใครไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนครั้งสำคัญในตราสารคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในระยะยาว พร้อมร่วมเดินทางเติบโตไปกับความสำเร็จในอนาคตของ สยามพิวรรธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด, และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โดยมีคำเตือน หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น เว้นแต่ผู้ออกตราสารหนี้จะเลิกกิจการ หรือมีการไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทน ตามที่คาดหวังและไม่มีสิทธิฟ้องร้อง ตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายหุ้นนี้ไม่มีเงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (Cross-default) ทำให้เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้อื่นจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระตราสารหนี้นี้ด้วย ตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายหุ้นนี้มีสภาพคล่องต่ำเมื่อเปลี่ยนมือในตลาดรอง ทำให้เมื่อผู้ลงทุนต้องการขาย ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายได้ในราคาและ/หรือเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้สามัญ เจ้าหนี้มีประกัน เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปบางส่วนจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในการเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการเสนอขายตราสารหนี้จะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



สยามพิวรรธร ดีเดย์ขายหุ้นกู้ชวนิรันดร์

บริษัท สยามพิวรรธร จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีกชั้นนำ เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลา กว่า 63 ปีของสยามพิวรรธร ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีกชั้นนำระดับโลก กับการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond) ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ระหว่างวันที่ 4-5 และ 8-9 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ การลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ทวีคูณ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.50% ต่อปี และบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป โดยเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเครดิตเรตติ้งระดับ Investment Grade ตอกย้ำถึงผลการดำเนินงานที่มั่นคงของบริษัท พร้อมทั้งฐานะทางการเงินอันแข็งแกร่ง และความสามารถของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน หากใครไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนครั้งสำคัญในตราสารคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในระยะยาว พร้อมร่วมเดินทางเติบโตไปกับความสำเร็จในอนาคตของ สยามพิวรรธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด, และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โดยมีคำเตือน หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น เว้นแต่ผู้ออกตราสารหนี้จะเลิกกิจการ หรือมีการไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทน ตามที่คาดหวังและไม่มีสิทธิฟ้องร้อง ตราสารหนี้ ด้อยสิทธิคล้ายหุ้นนี้ไม่มีเงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (Cross-default) ทำให้เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้อื่นจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระตราสารหนี้นี้ด้วย ตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายหุ้นนี้มีสภาพคล่องต่ำเมื่อเปลี่ยนมือในตลาดรอง ทำให้เมื่อผู้ลงทุนต้องการขาย ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายได้ในราคาและ/หรือเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้สามัญ เจ้าหนี้มีประกัน เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปบางส่วนจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในการเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการเสนอขายตราสารหนี้จะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา
แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House
- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



ธรรมนิติ
DHARMNITI

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่
14

กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แพ็คเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แพ็คเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แพ็คเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. กรณีซื้อแพ็คเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท
 3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

www.ThaiCorporateNews.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5

